



เมนูข้อมูล

นายดาต้า

'ความแปลก' ที่ปกติ

มี คนไทยจำนวนมากยังงงๆ อยู่ว่าประเทศที่เดินในเส้นทางประชาธิปไตยมายาวนาน พัฒนาการเรียนรู้ในเรื่องสิทธิของประชาชนขยายกว้างลงไปถึงระดับท้องถิ่น

การเลือกตั้งในท้องถิ่นพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ จากที่เคยถูกยึดครองด้วยผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ ช่วงหลังมีการแข่งขันเพิ่มขึ้น ผู้กว้างขวางในท้องถิ่นแม้จะยังได้รับเลือกตั้ง แต่การวางบทบาทเปลี่ยนไปจากเดิมมาก จากที่เคยใช้อำนาจ อิทธิพล เปลี่ยนมาเป็นการเข้าถึง และเข้าใจความต้องการของประชาชนมากขึ้น

แนวโน้มจะสร้างคุณภาพทางการเมืองให้ดีขึ้น

เมื่อประชาชนเห็นคุณค่าในสิทธิ สิ่งที่มาคือการตระหนักถึงหน้าที่ของตัวเอง

การใช้สิทธิอย่างรู้หน้าที่ทำให้การเลือกตั้งมีประสิทธิภาพต่อส่วนรวม อย่างน้อยเป็นการเลือกเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกลุ่มตัวเองไว้



การเมืองที่พัฒนาไปไกลถึงเพียงนี้ เมื่อจู่ๆ ผู้นำกองทัพจับกุมตัวผู้บริหารประเทศที่มาจากกาเลือกตั้ง และใช้กำลังกองทัพเข้าควบคุมความสงบ ประกาศตัวเองเป็น "รัฐประหาร" ปกครองประเทศ จึงไม่แปลกที่ประชาชนส่วนหนึ่งที่เชื่อมั่นในประชาธิปไตย จะเกิดความสงสัยว่า "ประชาชนไทยปล่อยให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ได้อย่างไร ทั้งที่ประชาธิปไตยหยั่งรากลึกในประเทศแล้ว"

นั่นเป็นความแปลกใจของคนส่วนหนึ่ง แต่คนอีกส่วนหนึ่งมองว่าไม่ใช่เรื่องประหลาดพิสดารอะไร

ป ระเทศนี้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้มาหลายครั้งแล้ว แม้จะไม่มีกฎหมายบอกว่า "การควบคุมอำนาจ" คือการได้มาซึ่ง "รัฐประหาร" แต่การกระทำโดยไม่ต้องอิงกฎหมายใดเช่นนี้เป็นเรื่องธรรมดาที่มักจะเกิดขึ้นในประเทศเรา โดยไม่รู้สึกรู้ว่าผิดปกติว่าไปเหตุผลที่ประชาชนส่วนใหญ่ไม่รู้สึกรู้ว่าการรัฐประหารไม่ใช่เรื่องพิสดารอะไร เพราะรู้อยู่แล้วว่า คนในกองทัพถูกฝึกมาอย่างนั้น

ในฐานะที่เป็นทหาร เป็น "รั้วของชาติ" จำเป็นต้องได้รับการปลูกฝังความรักชาติให้

เติบโตในจิตวิญญาณ มากถึงระดับที่ยอมสละชีวิตเพื่อรักษาชาติได้

ความจำเป็นที่ต้องปลูกฝัง ผึกกันมาเข้มข้นอย่างนี้ จึงไม่แปลกที่คนในกองทัพจะรู้สึกตัวเอง "รักชาติมากกว่าใคร"

นอกจากนั้น คนในกองทัพยังถูกฝึกให้หาญกล้าในการบุกเข้ายึด มีชีวิตอยู่เพื่อการเอาชนะศัตรู

ชัยชนะคือคุณธรรมสูงสุดของการดำรงชีวิต "รักชาติมากกว่าใคร" และ "ชัยชนะคือเป้าหมาย"

จึงไม่แปลกอะไรที่เมื่อเห็นว่าประเทศชาติถูกคุกคามด้วยภัยอย่างใดอย่างหนึ่ง "ความรักชาติ" ย่อมเป็นแรงกระตุ้นให้ทหารบุกยึด แม้สิ่งที่เห็นว่าเป็นภัยนั้นจะมาจากเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนที่เลือกเข้ามาก็ตาม

"ชัยชนะ" ย่อมเป็นเป้าหมายของการรบ "ชัยชนะของผู้ที่รักชาติมากกว่า จึงเป็นเรื่องที่ต้อง ดึงม"

แม้ประชาธิปไตยจะได้รับการปลูกฝังมานานเนิ่นในหมู่ประชาชน แต่ไม่แปลกอะไรที่คนใน

กองทัพจะเชื่อในความรักชาติและชัยชนะต่อกองทัพ

แม้ภัยพาลนั้นที่สุดแล้วก็คือรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนก็ตาม

ความคิดเช่นนี้ของคนในกองทัพไม่ใช่เรื่องที่แปลกประหลาดอะไร สำหรับประเทศไทยเรา

ถึงวันนี้ไม่ใช่เฉพาะคนในกองทัพเท่านั้นที่คิดเช่นนั้น องค์กร หน่วยงาน สถาบันต่างๆ ของประเทศ หรือกระทั่งประชาชนส่วนใหญ่ก็คิดเช่นนั้น

พ ลสำรวจล่าสุดของกรุงเทพโพลล์ ประชาชนร้อยละ 81.4 เห็นว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เหมาะสมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรี พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา เหมาะสมที่จะเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

เมื่อถามว่า พล.อ.ประยุทธ์ จะเป็นนายกรัฐมนตรีที่พึงพาได้หรือไม่ ร้อยละ 80.5 เชื่อว่าพึงพาได้ ร้อยละ 15.0 บอกไม่แน่ใจ

ส่วนที่บอกว่าไม่พึงพาได้มีแค่ร้อยละ 4.5 ถึงได้บอกว่าไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาด

มติชน สุดสัปดาห์

Matchon Weekend
Circulation: 350,000
Ad Rate: 450

Section: First Section/-

วันที่: ศุกร์ 8 - พุธสัปดาห์ 14 สิงหาคม 2557

ปีที่: 34

ฉบับที่: 1773

หน้า: 21(กลาง)

Col.Inch: 58.51

Ad Value: 26,329.50

PRValue (x3): 78,988.50

คลิป: สีสี่

คอลัมน์: เมนูข้อมูล: 'ความแปลก' ที่ปกติ

อะไรที่จะเกิดการเข้าควบคุมอำนาจรัฐบาล
ที่มาจากประชาธิปไตยในประเทศนี้
ประชาชนส่วนใหญ่ไม่เห็นว่าเป็นเรื่อง
แปลกประหลาด
มีแต่ประชาชนบางกลุ่มเท่านั้นที่
เห็นว่าเป็นปัญหา ●